

## LAN TỎA YÊU THƯƠNG

Hà Nội đang chuyển mình bước vào hè bằng những tia nắng vàng nhưng không hanh hao và khó chịu. Dường như đó là cái nắng mà chúng tôi vô cùng mong chờ suốt mấy tháng nay ở nơi đây. Cũng thời điểm này cách đây 45 năm, nếu như cả dân tộc đã đang chuẩn bị chờ đón một mốc son chói lọi đưa đất nước ta bước vào một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội thì ngay tại những giây phút này, dưới lá cờ Đảng, cả dân tộc lại đang sống trong sự quyết tâm, đoàn kết gắn bó để trải qua những tháng ngày cùng nhau phòng và chống lại căn bệnh Covid - 19.

Đây cũng là thời điểm hiếm hoi khi cả nước thực hiện lệnh cách ly xã hội, là thời điểm để mọi người trong gia đình xích lại gần nhau, để lan tỏa và chia sẻ khó khăn cùng cả dân tộc. Với tôi, đây còn là thời điểm tôi có thời gian điểm lại chặng đường công tác trong ngành giáo dục vừa qua của mình. Đây là lúc để tôi nghĩ về những đồng nghiệp thân thương, để học tập, chiêm nghiệm và trải nghiệm.

Và chị - người phụ nữ can trường, đầy hoài bão, sáng tạo và nhiệt huyết trong mọi công tác là người tôi nghĩ đến đầu tiên. Đó là cô giáo Lê Thanh Huyền - giáo viên Tổng phụ trách Đội của nhà trường. Người phụ nữ ấy có đôi mắt sáng, sống mũi cao, nụ cười duyên cùng gương mặt vô cùng phúc hậu. Chị xuất thân là một giáo viên âm nhạc, từng đạt nhiều thành tích lớn nhỏ trước khi về làm công tác Tổng phụ trách tại trường Tiểu học Gia Thụy chúng tôi. Để nói về chị thì chăm chỉ, cần cù vẫn chưa đủ mà phải là cống hiến và nhiệt huyết với nghề. Từ khi chị về trường công tác, phong trào thiếu nhi của Tiểu học Gia Thụy như được khoác lên mình chiếc áo mới. Chị đã góp công sức không nhỏ trong công tác Đội giúp cho nhà trường gặt hái nhiều thành tích trong mọi hoạt động. Chẳng phải ngẫu nhiên mà vượt qua bao nhiêu Tổng phụ trách giỏi của Thủ đô, chị đã vinh dự được nhận danh hiệu “Cánh én hồng” cao quý.



Sinh được hai người con nhưng chị lại có hàng nghìn học sinh qua bao nhiêu thế hệ gọi bằng tiếng “mẹ” thân thương. Nhìn những đứa trẻ khuôn mặt đầy hồn nhiên, yêu thương trao cho chị tiếng gọi “mẹ” hàng ngày mà chúng tôi như được tiếp thêm sức mạnh để cống hiến cho sự nghiệp trồng người của mình. Chị luôn là tấm gương sáng về sự chẫn chu, sáng tạo để cho mỗi đồng nghiệp trẻ chúng tôi noi theo.



Trở về với những tháng ngày “chống dịch”, chúng tôi vẫn hay nói với nhau rằng đây chính là kì nghỉ Tết lịch sử mà không ai mong muốn. Thực hiện chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện lệnh cách ly xã hội, chúng tôi cũng như chị Huyền đều thực hiện tốt và trở về mái ấm với vai trò và thiên chức của mình. Khi mỗi chị em chúng tôi còn đang loay hoay, lo lắng cho dịch bệnh mà chưa nghĩ được gì nhiều thì lại là lúc chị mang ngọn lửa yêu thương truyền đến chúng tôi. Mạnh dạn, dám nghĩ, dám làm, chị đã cùng những thầy cô giáo tổng phụ trách dưới sự giúp đỡ của nhạc sĩ Nguyễn Mạnh Hùng làm một video ca nhạc đầy tri ân và xúc cảm để gửi đến những người “chiến sĩ áo trắng” nơi tuyến đầu đang ngày đêm cứu chữa cho những bệnh nhân mắc Covid -19. Ca khúc chạm đến trái tim mỗi chúng tôi. Bản thân mình khi nghe ca khúc ấy, tôi đã khóc - giọt nước mắt của lòng biết ơn, của sự lan tỏa, bởi sức sống mãnh liệt trong liều thuốc tâm hồn mà đồng nghiệp của mình đã làm được với những người mình cần biết ơn.



Và rồi, chị lại tiếp tục lăn xả cùng các đoàn viên chi đoàn của nhà trường tham gia làm mũ chắn giọt bắn để gửi về quận đoàn Long Biên, gửi tặng những người tham gia công tác chống dịch. Công việc không phải mình chị làm, ý tưởng không phải chị đưa ra nhưng trách nhiệm, sự nhiệt tình của chị đã lan tỏa rất lớn trong mỗi đoàn viên trẻ của nhà trường.





Trong những ngày thực hiện lệnh cách ly xã hội này, tôi cảm thấy là người vô cùng may mắn khi được Ban giám hiệu nhà trường phân công nhiệm vụ viết bài về một “Tấm gương người tốt, việc tốt”. Và với tôi, việc tốt không phải cứ làm được cái gì to lớn mà quan trọng là việc tốt hiện hữu trong tâm hồn của mỗi con người. Tôi đã không đắn đo chấp bút ngay khi mạch cảm xúc của tôi hướng về chị - cô Tổng phụ trách xinh đẹp, nhiệt huyết. Chúc chị thật nhiều sức khỏe để cống hiến thêm thật nhiều cho công tác Đội và sự nghiệp trồng người!